

## 360ml na may guhit na kulay mga bote ng CERAMIC aromatherapy pakyawan

### paglalarawan ng produkto

---

<b>pangalan ng Produkto</b>	360ml na may guhit na kulay <u>mga bote ng ceramic aromatherapy</u> pakyawan
<b>Sample na oras</b>	1. 5 araw kung meron <u>ceramic</u> hugis at sukat 2. 15 araw, kung kailangan mo ng mga bagong hugis at sukat na salamin
<b>Sukatin</b>	<b>Item No.:</b> SGMK23050605 <b>Top dia:</b> 27mm <b>ibabang diametro:</b> 60mm <b>Taas:</b> 103mm <b>Max dia:</b> 104mm <b>Timbang:</b> 291g <b>Kapasidad:</b> 360ml
<b>Pag-iimpake</b>	Normal na packing, Indibidwal na kahon ng regalo, PVC box, window box, color box, puting kahon, atbp
<b>Oras ng paghatid</b>	Sa loob ng 35 araw pagkatapos makumpirma ang sample at order
<b>Termino ng pagbabayad</b>	30% na deposito ng T/T nang maaga at ang balanse laban sa kopya ng B/L
<b>Pagpapadala</b>	Sa pamamagitan ng dagat, sa pamamagitan ng hangin, sa pamamagitan ng Express at ang iyong ahente sa pagpapadala ay katanggap-tanggap
<b>Okasyon ng Paggamit</b>	Dekorasyon sa bahay, Dekorasyon sa Kasal, Mga Pabor sa Kasal, Pagpapahusay ng Dekorasyon,



## **MATAAS NA KALIDAD CERAMIC MGA BOTE NG AROMATHERAPY**

Gawa sa solid **mga bote ng ceramic aromatherapy** na matibay at lumalaban sa init. Maaaring gamitin bilang para sa DIY para sa mga nagsisimula o propesyonal o bilang modernong palamuti sa iyong tahanan.



## **CERAMIC MGA BOTE NG AROMATHERAPY : ISANG SUSTAINABLE HOME DECOR TREND**

Isa sa mga kailangang-kailangan na elemento ngayong taon sa panloob na disenyo ay **mga bote ng ceramic aromatherapy**, isang materyal na karaniwan mong maaaring iugnay sa mga driveway, patio at pundasyon ng gusali. gayunpaman, **mga bote ng ceramic aromatherapy** ay papasok sa mga gamit sa bahay, ilaw at maging sa mga kasangkapan. Ang neutralidad ng materyal ay nangangahulugan na ito ay gumagana nang maayos sa parehong moderno at mas tradisyonal na mga disenyo. Isang simple ngunit perpektong pahayag sa anumang silid ng bahay. Pagdaragdag ng isang eleganteng pahayag sa iyong tahanan.









### QC Extra Six Steps

No major quality complaints for 9 years



### Award-winning Design Team

won the trust of many upscale brands



## Achieve Customers' Ideas

get your ideas becoming creative fragrance products and sell them very well



## Sample room at Trade show

---

### SAMPLE ROOM

Sunny Glassware Co.,Ltd.



### TRADE SHOW

Sunny Glassware Co.,Ltd.



## Pag-iimpake at Pagpapadala

---





**Own professional shipping company( Shenzhen Sunny Worldwide logistics)**







Gift box

We have Normal packing, PVC box,Window box,carton box,pallet  
Color box, White box,ect.  
of course,we can customize Individual gift box for you.



Carton



Pallet



Wooden case

## FAQ

---

### **1) Maaari mo bang pagsamahin ang maraming mga item sa isang lalagyan sa aking unang order?**

Oo kaya natin. Ngunit ang dami ng bawat in-order na item ay dapat umabot sa aming MOQ.

### **2) Kung anumang problema sa kalidad, paano mo ito maaayos para sa amin?**

Kapag naglalabas ng lalagyan, kailangan mong suriin ang lahat ng kargamento. Kung ang anumang mga produkto ng pagkasira o depekto ay itinatag, dapat mong kunin ang mga larawan mula sa orihinal na karton. Ang lahat ng mga paghahabol ay dapat iharap sa loob ng 15 araw ng trabaho pagkatapos ilabas ang lalagyan. Ang petsang ito ay napapailalim sa oras ng pagdating ng container.

### **3) bakit mo kami pinili?**

1. Mayroon kaming maraming karanasan sa pangangalakal ng mga babasagin nang higit sa **20 taon** at ang pinaka-propesyonal na koponan.
2. Mayroon kaming 10 linya ng produksyon at maaaring gumawa ng 15 milyong piraso bawat buwan, mayroon kaming mahigpit na proseso na nagbibigay-daan sa amin upang mapanatili ang rate ng pagtanggap sa itaas ng 99%.
3. Nakikipagtulungan kami sa higit sa 1800 kliyente sa humigit-kumulang 80 bansa.
4. Nag-aalok kami ng propesyonal na one-stop na serbisyo sa logistik sa buong mundo.

### **4) Maaari ba naming makuha ang iyong mga libreng sample?**

Oo kaya mo. Ang aming **Libre ang mga sample** para sa mga customer na nagkumpirma ng order. Ngunit ang kargamento para sa express ay nasa account ng mamimili.

### **5) Paano ang tungkol sa iyong MOQ?**

Ang iba't ibang uri ng mga produkto ay magiging iba't ibang MOQ, para sa ilang mga babasagin sa stock, ang mga maliliit na order ay katanggap-tanggap.

### **6) Ilang tao sa iyong R&D department?**

Mayroon kaming 5 propesyonal na designer, at bubuo sila ng 15 makabagong disenyo buwan-buwan.

## **7) Maaari mo ba akong bigyan ng diskwento tungkol sa presyo?**

Ang presyo ay depende sa iyong dami, kung gusto mo ng magandang presyo na may maliit na order, maaari kang gumawa ng mas maraming dami sa isang pagkakataon, at iwanan ang mga ito sa aming bodega, itatago namin ang mga kalakal para sa iyo hanggang sa kailangan mo.

**Inaasahan namin ang iyong pagtatanong at pakikipagtulungan.**